

THAM LUẬN

Nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng đối với công chức, viên chức, đảng viên đang công tác, sinh hoạt tại Chi bộ 5 nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ công vụ

Kính thưa Hội nghị!

Được sự phân công của Ban Tổ chức Hội nghị, hôm nay, tôi rất vinh dự được đại diện cho Chi bộ 5 trình bày tham luận với Đề tài: **“Nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng đối với công chức, viên chức, đảng viên đang công tác, sinh hoạt tại Chi bộ 5 nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ công vụ”**. Lời đầu tiên, cho tôi xin gửi đến các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu, cùng toàn thể Hội nghị lời chúc sức khỏe và lời chào thân ái.

Kính thưa Hội nghị!

Hiện nay, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (sau đây viết tắt là cán bộ), đảng viên có vai trò vô cùng quan trọng, là một trong những nhiệm vụ hàng đầu của công tác xây dựng Đảng, đây cũng là một trong những nội dung, yêu cầu quan trọng của Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 16/6/2022 Hội nghị Trung ương lần thứ năm khóa XIII về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới. Chăm lo giáo dục tư tưởng chính trị cho cán bộ, đảng viên là một trong những hoạt động chủ yếu của công tác xây dựng Đảng được Chi bộ 5, Đảng bộ Sở Nội vụ đặc biệt quan tâm góp phần nâng cao nhận thức, tính tích cực của cán bộ, đảng viên tạo sự thống nhất trong Chi bộ, cùng nhau đoàn kết hướng đến thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị đã đề ra.

Kính thưa Hội nghị!

Thời gian qua, Chi bộ luôn chú trọng tìm tòi, đổi mới công tác lãnh đạo cũng như phương pháp tiến hành nhằm nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, thường xuyên triển khai thực hiện sâu rộng các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy... Trong đó, trọng tâm là thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên và tập trung ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống và các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” đối với cán bộ, đảng viên, đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Chi bộ 5 duy trì thường xuyên và thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt Chi bộ theo đúng Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW ngày 6/7/2018 của Ban Tổ chức Trung ương về một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Trong sinh hoạt Chi bộ, công tác giáo dục tư tưởng chính trị luôn là nội dung được cấp ủy chú trọng. Theo đó, định kỳ hàng tháng tổ chức sinh hoạt thông tin chuyên đề, tài liệu của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát hành và những văn bản, hướng dẫn của cấp trên; cán bộ, đảng viên của Chi bộ tham gia đầy đủ “Ngày pháp luật” và các hoạt động khác do cơ quan tổ chức, phát động. Chi ủy lãnh đạo thực hiện nghiêm túc công tác tự phê bình và phê bình. Tự phê bình và phê bình với ý chí và quyết tâm cao, dám nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá

sát đúng sự thật, không nể nang, né tránh trước những vấn đề nhạy cảm về đạo đức lối sống của cán bộ, đảng viên. Quá trình tự phê bình, phê bình đảm bảo dân chủ, nghiêm túc, thẳng thắn với tinh thần xây dựng vì tình yêu thương đồng chí, đồng nghiệp...

Đội ngũ cán bộ, đảng viên tại Chi bộ nhất là đồng chí Bí thư Chi bộ, người đứng đầu đơn vị, đảng viên là cán bộ quản lý, luôn nâng cao tính giáo dục, tính thuyết phục và tính chiến đấu; trong công tác lãnh chỉ đạo; luôn đổi mới và tăng cường công tác quản lý đảng viên, triển khai thực hiện công khai, minh bạch hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, công tác đảng. Phân công nhiệm vụ cho từng cán bộ, đảng viên là lãnh đạo, quản lý thực hiện công tác quản lý, kèm cặp, bồi dưỡng đảng viên, nhất là đảng viên trẻ; công tâm, khách quan khi đánh giá, phân loại đảng viên. Đồng thời, thường xuyên tìm hiểu, nắm bắt tâm tư nguyện vọng, diễn biến tư tưởng của đảng viên, kịp thời định hướng giáo dục đạo đức, lối sống, quan điểm lập trường, tinh thần trách nhiệm, ý thức chấp hành cho đảng viên. Qua đó góp phần tích cực trong việc ổn định tình hình tư tưởng cho cán bộ, đảng viên trong Chi bộ.

Mỗi cán bộ, đảng viên luôn gương mẫu trong việc thực hiện các quy chế, quy định của cơ quan, đơn vị và quy chế dân chủ ở cơ sở; thực hiện nghiêm túc trách nhiệm nêu gương trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phấn đấu thực hiện nghiêm trong Chi bộ. Cuối năm, lấy kết quả phấn đấu theo các chuẩn mực đạo đức cũng như hiệu quả, chất lượng giải quyết công việc là một tiêu chí bình xét thi đua, khen thưởng, đánh giá kết quả phấn đấu rèn luyện, tu dưỡng của mỗi cá nhân trong Chi bộ.

Bên cạnh đó, Chi bộ cũng rất chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Chi bộ. Thời gian qua (năm 2023, 2024), Chi bộ quan tâm lãnh đạo, tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, đảng viên tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ do Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp, Trường Chính trị và các cơ quan trên địa bàn tỉnh tổ chức, cụ thể như: Cử 01 đồng chí học lớp trung cấp lý luận chính trị; 01 đồng chí học lớp Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 4; 01 đồng chí tham gia lớp Bồi dưỡng nhận thức về Đảng; 04 đồng chí tham gia lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý Nhà nước ngạch chuyên viên... Qua đó, góp phần bồi đắp cho đội ngũ cán bộ, đảng viên một nền tảng tư tưởng và bản lĩnh chính trị vững vàng, vận dụng phát huy hiệu quả kiến thức đã học vào thực tiễn công tác.

Nhờ thường xuyên chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng nên tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên luôn ổn định, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, an tâm công tác, chấp hành tốt chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, hoàn thành các mục tiêu, kế hoạch do cơ quan, đơn vị, chi bộ cũng như phòng chuyên môn đã đề ra; mỗi cán bộ, đảng viên đều có lập trường tư tưởng vững vàng, luôn nêu cao ý thức tự giác rèn luyện, hoàn thiện bản thân, giữ gìn phẩm chất đạo đức, nâng cao bản lĩnh chính trị, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Chi bộ...

Kính thưa Hội nghị!

Bên cạnh những kết quả đạt được như trên, công tác giáo dục tư tưởng chính trị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên ở Chi bộ vẫn còn có những hạn chế nhất định, như:

- Quá trình lãnh đạo tổ chức thực hiện nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở Chi bộ vẫn còn chưa đúng với thời gian đã đăng ký trong kế hoạch, điều này phần nào làm ảnh hưởng đến chất lượng, hiệu quả của mặt công tác này.

- Do khối lượng công việc chuyên môn nhiều, cộng với hoàn cảnh, điều kiện gia đình của các đồng chí trong Chi bộ khác nhau, nên nhìn chung đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Chi bộ chưa dành nhiều thời gian cho việc nghiên cứu, học tập, nâng cao trình độ, nên kết quả đào tạo, bồi dưỡng cũng như các chỉ tiêu phấn đấu đã đăng ký... chưa đạt được như mong muốn và mục tiêu đã đề ra...

- Việc nhân rộng điển hình tiên tiến chưa được thực hiện đúng mức...

- Đôi lúc, trong nội dung và hình thức sinh hoạt của Chi bộ còn chưa phong phú, khoa học... nên hiệu quả chưa cao.

Kính thưa Hội nghị!

Trong thời gian tới, để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác giáo dục tư tưởng chính trị, tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ công vụ, cần thực hiện đồng bộ một số giải pháp cơ bản như sau:

Một là, tiếp tục nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng xem đây là nhiệm vụ của tất cả cán bộ, đảng viên, trước hết là của cấp ủy và người đứng đầu các tổ chức đảng; phải thực hiện thường xuyên, liên tục, để cán bộ, đảng viên thống nhất và nâng cao hơn nữa nhận thức đúng đắn, đầy đủ, toàn diện về vai trò, tầm quan trọng của công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, công tác chuyên môn của đơn vị.

Hai là, thường xuyên tổ chức tuyên truyền, học tập, quán triệt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; lãnh đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ; coi trọng công tác giáo dục rèn luyện phẩm chất, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên; tiếp tục lãnh đạo đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác kiểm điểm tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Chi bộ.

Ba là, lãnh đạo, chỉ đạo toàn thể cán bộ, đảng viên trong Chi bộ tiếp tục “đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” và Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về “đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa””.

Bốn là, chú trọng làm tốt việc nêu gương những người tốt, việc tốt; lấy nhân tố tích cực để đẩy lùi tiêu cực; đồng thời phê phán, đấu tranh với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, vi phạm những chuẩn mực đạo đức, lối sống... Trong đó tập trung tuyên truyền qua các kênh thông tin chính như trang thông tin điện tử của cơ quan, bản tin cải cách hành chính cũng như nêu gương trực tiếp tại các cuộc họp, sinh hoạt Chi bộ nhằm tạo sức lan tỏa trong Chi bộ và trong toàn Đảng bộ Sở Nội vụ.

Bên cạnh đó, cần quan tâm chỉ đạo xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, nói đi đôi với làm, thực hiện nghiêm nội quy cơ quan, quy chế làm việc; đẩy mạnh công tác xây dựng đơn vị văn hóa, văn minh; thực hiện tốt việc giữ mối liên hệ với cấp ủy nơi cư trú; quan tâm tạo điều kiện cho cán bộ, đảng viên tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng theo kế hoạch đã đề ra để nâng cao trình độ, rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức lối sống; lãnh đạo thực hiện tốt công tác đánh giá chất lượng tổ chức đảng và đảng viên cũng như công tác phân loại, đánh giá cán bộ hàng năm.

Năm là, đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt Chi bộ một cách thiết thực, tạo sự hứng khởi và sự tham gia tích cực của cán bộ, đảng viên. Sinh hoạt đảng phải đảm bảo tính lãnh đạo, tính giáo dục và tính chiến đấu. Bên cạnh các buổi sinh hoạt thường kỳ, Chi bộ cần tăng cường các hình thức sinh hoạt chuyên đề về học tập, sinh hoạt khoa học, đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; phản bác những quan điểm sai trái, thù địch; kịp thời định hướng dư luận cho cán bộ, đảng viên.

Có thể thấy, công tác giáo dục tư tưởng chính trị, tư tưởng ở Chi bộ 5 luôn được quan tâm, chú trọng và đã đạt được những kết quả bước đầu. Trong thời gian tới, với sự quyết tâm cùng với tinh thần đoàn kết, tin rằng công tác này sẽ đạt được nhiều kết quả tích cực hơn nữa, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên của Chi bộ ngày càng vững mạnh, luôn giữ vững lập trường tư tưởng, kiên định với mục tiêu lý tưởng cách mạng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Chi bộ cũng như thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đã đề ra.

Trên đây là báo cáo tham luận của Chi bộ 5. Một lần nữa, tôi xin kính chúc quý vị đại biểu sức khỏe, hạnh phúc. Chúc Hội nghị thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn!